



ที่ NCL-M 13/59

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เรื่อง แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมลงทุน  
เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้อนุมัติในหลักการ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติให้ร่วมลงทุนกับ บริษัท LEGEND SHIPPING SINGAPORE Co.,Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อลงทุนใน บริษัท LEGACY ASIA CAPITAL Co.,Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) โดยบริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 80 (เดิมแจ้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60) ของทุนจดทะเบียน 200,000.00 เหรียญสิงคโปร์ เพื่อทำธุรกิจ Leasing Container ซึ่งมีกองทุนที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ให้การสนับสนุนเงินทุนประมาณ 5,000,000.00 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2559

2. อนุมัติให้เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยบริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10,000,000.00 บาท เพื่อเป็นตัวแทนในการเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ หากข้อเสนอที่บริษัทฯเสนอไปยังสำนักงานใหญ่ที่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทเดินเรือในต่างประเทศ ได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้บริษัทฯเป็นตัวแทนในการเดินเรือ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

3. อนุมัติในหลักการให้ร่วมลงทุนกับ บริษัท LOGISTICS ONE จำกัด (ประเทศกัมพูชา) เพื่อจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในประเทศกัมพูชา เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการทั้ง 3 รายการข้างต้น บริษัทฯจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯเพื่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ และเพื่อการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร